

# XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỘI PHỤ NỮ Ở BỘ QUỐC PHÒNG

Nguyễn Thị Thanh Hà  
Trưởng Ban Công tác Phụ nữ Quân đội

**Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!**  
**Thưa toàn thể các đồng chí!**

Trước hết thay mặt Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội về dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, chúng tôi xin bày tỏ niềm phấn khởi được Đoàn Chủ tịch cho phép phát biểu tham luận trước Đại hội. Lời đầu tiên xin gửi tới các đại biểu về dự Đại hội lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Chủ đề Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội xin phát biểu trước Đại hội hôm nay là “*Xây dựng và phát triển tổ chức Hội phụ nữ ở Bộ Quốc phòng*”.

**Kính thưa Đại hội!**

Phụ nữ Quân đội rất phấn khởi, tự hào là một trong hai Bộ, ngành trong năm 2011 đã tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ V, bầu được đoàn đại biểu thay mặt cho hơn 9 vạn phụ nữ quân đội trên cả nước về dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI theo đúng thủ tục, nguyên tắc và quy định trong Điều lệ Hội. Với những kết quả đạt được, từ thực tiễn của công tác phụ nữ trong Quân đội những năm qua, PNQĐ đã được Quân uỷ TW và mới đây nhất, được đồng chí Tổng Bí thư (tại cuộc gặp mặt của đồng chí Tổng Bí thư với các đại biểu PNQĐ tiêu biểu trước thêm Đại hội đại biểu PNQĐ lần thứ V) phát biểu đánh giá, khẳng định sự đóng góp to lớn của PNQĐ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. PNQĐ đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng phụ nữ trong quân đội ngày càng lớn mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, của “*Bộ đội Cụ Hồ*”, “*Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng*”.

Những năm qua, chị em PNQĐ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, cần cù, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời nêu cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của người vợ đảm, người mẹ hiền, người con dâu hiếu thảo để xây dựng gia đình “*No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc*”. Cùng với phụ nữ cả nước, PNQĐ đã và đang viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, của QĐND Việt Nam anh hùng, tô thắm và làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Lê Thị Hồng Gấm, Đặng Thuỳ Trâm, Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc..., truyền thống “*Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang*” của phụ nữ Việt Nam.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước theo hướng CNH - HĐH, PNQĐ là một lực lượng quan trọng, có mặt trên hầu hết các lĩnh vực công tác của quân đội,

góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua và các chương trình công tác do TW Hội LHPN Việt Nam đề ra, xứng đáng là lực lượng đáng tin cậy của Đảng, của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.

Trong 5 năm thực hiện phong trào “*PNQĐ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc*” do Đại hội PNQĐ lần thứ IV phát động, đã có 94,92% hội viên PNQĐ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào; 97,14% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trên 11 ngàn lượt chị được tặng huân, huy chương các loại; trên 80 ngàn lượt chị được tặng bằng khen, giấy khen; gần 7 ngàn lượt chị được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Chiến sĩ Quyết thắng các cấp. Đặc biệt, 5 năm qua đã có thêm 2 tập thể, 01 cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng “*Phụ nữ Việt Nam*”. Phong trào PNQĐ 5 năm liên tục được Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN VN tặng Cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu. Ban công tác PNQĐ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng QĐND, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả đạt được của PNQĐ 5 năm qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua của phụ nữ Việt Nam, đã cùng các cấp Hội và phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội của đất nước.

### ***Kính thưa Đại hội!***

Có được những thành tích như trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Quân uỷ TW, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị với hệ thống công tác phụ nữ trong Quân đội. PNQĐ đã có tổ chức phụ nữ riêng được biên chế theo hệ thống từ cấp cơ sở đến cấp Bộ. Nhìn lại gần 20 năm trước, cũng giống các Bộ, Ngành khác, công tác phụ nữ lúc đó cũng là một bộ phận nằm trong Công đoàn Quốc phòng. Xuất phát từ yêu cầu thực tế cần tập hợp được đông đảo nữ quân nhân ở những nơi không có tổ chức Công đoàn và theo gợi ý của đồng chí Nguyễn Thị Định, lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đầu năm 1991, chấp hành Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng về chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, căn cứ vào hướng dẫn của TW Hội LHPN Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục chính trị, Ban Công đoàn Quốc phòng hướng dẫn các đơn vị có nữ trong toàn quân tổ chức Đại hội phụ nữ cơ sở lần thứ nhất trong quân đội, bao gồm cả những Ban nữ công cơ sở những nơi có tổ chức Công đoàn và cả những Ban nữ công quân chúng những nơi không có tổ chức Công đoàn. Từ đây, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của TW Hội LHPN Việt Nam đã được Tổng cục Chính trị tổ chức phát động trong phụ nữ toàn quân. Tháng 5 năm 1992, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quân lần thứ nhất đã long trọng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự TW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí

Nguyễn Thị Định Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam... Kể từ khi thành lập QĐND Việt Nam, đây là lần đầu tiên công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội được tổng kết, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc nhất. Tại Đại hội, đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê đã khẳng định: *“Công tác phụ nữ là một mặt quan trọng của công tác quần chúng trong quân đội. Nữ quân nhân, nữ công nhân viên chức quốc phòng cũng là một lực lượng quan trọng của quân đội...; chị em đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của quân đội, góp phần bảo đảm cho quân đội luôn là đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân...”*. Đồng chí Nguyễn Thị Định đã rất vui mừng, phấn khởi và đã phát biểu: *“Có thể nói nguyện vọng của tôi suốt mấy năm nay giờ đây đã trở thành hiện thực, chị em phụ nữ trong quân đội đã có một tổ chức để có điều kiện sinh hoạt, bàn bạc những công việc có tính chất phụ nữ của chúng ta. Nhân dịp Đại hội này, tôi cũng mới có điều kiện để gặp gỡ các chị em, đồng chí mà đã từ lâu tôi mong muốn, nhất là được gặp các chị em... tiêu biểu cho phong trào của quân đội nói chung và của phụ nữ nói riêng...”*.

Từ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân lần thứ nhất này, việc chỉ đạo công tác phụ nữ trong quân đội của Tổng cục Chính trị đã có sự phát triển mới. Sau gần một năm, Đảng ủy Quân sự TW và Tổng cục Chính trị quyết định đưa công tác PNQĐ vào nền nếp và có tổ chức chuyên trách ở các cấp, từ cấp Bộ đến cấp đầu mối trực thuộc Bộ. Ngày 10/3/1993, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 102/QĐ-QP về việc thành lập Ban Công tác Phụ nữ Quân đội trực thuộc Tổng cục chính trị. Ban có nhiệm vụ giúp Chủ nhiệm Tổng cục chính trị về công tác phụ nữ trong Quân đội. Cũng trong tháng 7/1993, Ban Bí thư TW Đảng ban hành Quy định số 72/QĐ-TW về *“Tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam bao gồm: Đoàn thanh niên CSHCM; Công đoàn Quốc phòng; Hội phụ nữ”*. Từ đây, công tác phụ nữ đã trở thành một ngành độc lập trong Quân đội, được coi là công tác vận động quần chúng của Đảng, là hoạt động quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam. Toàn bộ hoạt động xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ hội viên, xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ và công tác giáo dục mầm non... được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự TW; sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị và hướng dẫn về nghiệp vụ của TW Hội LHPN Việt Nam. Ở mỗi cấp đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính ủy, Chính trị viên, cơ quan chính trị cùng cấp và sự chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên. Vì vậy mọi hoạt động công tác và phong trào phụ nữ trong quân đội thường xuyên có sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội, đồng thời cũng gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng các tổ chức quần chúng các cấp. Việc xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh cũng là một tiêu chí không thể thiếu trong xây dựng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Từ đó đến nay, công tác phụ nữ trong Quân đội ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành tổ chức tập trung được mọi lực lượng phụ nữ trong Quân đội, cả

những nơi không có tổ chức Công đoàn. Tất cả những phụ nữ khi tham gia quân đội đều trở thành hội viên phụ nữ, đều có trách nhiệm tham gia tổ chức Hội phụ nữ. Vì vậy, trong Bộ Quốc phòng đã tập hợp được tất cả các thành phần phụ nữ: từ phụ nữ ở lứa tuổi đoàn viên thanh niên cho đến tuổi nghỉ hưu; phụ nữ là CNVC lao động quốc phòng đến các nữ trí thức, HSSV; phụ nữ làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đến phụ nữ làm nhiệm vụ SXKD; phụ nữ làm nghệ thuật cũng như phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực TĐTT; phụ nữ công tác ở đơn vị quân đội trực thuộc các tỉnh thành đến phụ nữ đang làm nhiệm vụ quốc tế...

Mọi cán bộ, hội viên phụ nữ trong quân đội đều được sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở Hội, kể cả những cán bộ làm công tác chuyên trách công tác phụ nữ ở cấp Bộ và cấp đầu mối trực thuộc Bộ, giống như hệ thống tổ chức Đảng, mọi đảng viên, dù là ở cấp nào thì đồng thời cũng phải sinh hoạt tại một chi bộ cấp cơ sở. Phụ nữ trong Quân đội dù ở cương vị công tác nào cũng được tham gia và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một hội viên Hội phụ nữ.

Với hệ thống công tác phụ nữ trong Quân đội được tổ chức chặt chẽ như vậy đã tập hợp và phát huy được tất cả mọi tiềm năng của mỗi phụ nữ trên mọi lĩnh vực hoạt động khác nhau. Mỗi cán bộ, hội viên PNQĐ đã không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt; phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ đã có những bước phát triển vững chắc; vai trò, vị thế của PNQĐ ngày càng được khẳng định. PNQĐ đã có nhiều đóng góp tích cực, mang hết tài năng, trí tuệ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X; Chương trình hành động của PNQĐ giai đoạn (2007 - 2011), luôn phấn đấu vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ, không ngừng rèn luyện xứng đáng với 10 chữ vàng mà Quân uỷ TW đã trao tặng: Phụ nữ Quân đội ***“Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”***.

Việc xây dựng hệ thống tổ chức Hội phụ nữ trong Quân đội mang tính đặc thù của công tác phụ nữ ở các Bộ, Ngành. Nội dung tham luận của Đoàn đại biểu PNQĐ với mong muốn được các đại biểu nghiên cứu, tham khảo trong xây dựng, phát triển tổ chức Hội tại các Bộ, Ngành. Cuối cùng xin chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, tiến bộ, tiếp tục phấn đấu vì sự lớn mạnh của phong trào phụ nữ cả nước.

***Xin cảm ơn các đồng chí!***